

Quận 8 điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số: Nỗ lực từ những ngày đầu

Tiếp tục kế hoạch điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 của Tổng cục Thống kê, với 805 hộ dân là người dân tộc thiểu số được chọn mẫu, Quận 8 có 29 địa bàn được thành phố lựa chọn để điều tra, thu thập thông tin. Với đặc điểm đa số người dân làm việc vào ban ngày, công tác điều tra, thu thập thông tin được điều tra viên thực hiện hầu hết vào ngày cuối tuần và buổi tối. Chi cục Thống kê Quận 8 đã kết hợp cùng Ủy ban nhân dân phường được chọn mẫu huy động lực lượng hơn 20 điều tra viên, chủ yếu là cộng tác viên địa bàn khu phố nắm và hiểu được phong tục tập quán, tạo điều kiện cho quá trình điều tra đúng, chính xác, đầy đủ, trực tiếp đến từng hộ để phỏng vấn, xác định được định vị các hộ trên phiếu điều tra.

Với 29 địa bàn điều tra được chọn mẫu, thời gian thực hiện điều tra trong 45 ngày bắt đầu từ ngày 01/7/2024, Quận 8 phấn đấu hoàn thành điều tra trước 45 ngày, Chi cục Thống kê đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, từ đó phối hợp tích cực với điều tra viên.



Các băng rôn, banner tuyên truyền được treo trên các tuyến đường lớn, chợ, công viên,...nơi có nhiều người qua lại.

Việc ứng dụng công nghệ trong quá trình thu thập thông tin được thực hiện giúp rút ngắn thời gian tổng hợp, rà soát số liệu. Các câu hỏi trong phiếu điều tra được cài đặt trên điện thoại thông minh, chạy lần lượt, chức năng định vị để biết là điều tra viên đã đến hộ phỏng vấn thu thập thông tin. Thông tin được đồng bộ nhanh, tổng hợp ngay, để biết tiến độ giúp các tổ trưởng điều tra nắm, đôn đốc thực hiện đúng tiến độ.



Chi cục Thống kê Giám sát điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 từ những ngày đầu ra quân

Đến nay cuộc điều tra đã tiến hành thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tiến độ tính đến ngày 10/7/2024, điều tra viên đã hoàn thành phỏng vấn 340/805 hộ tại 29 địa bàn theo đúng kế hoạch và phương án quy định, đạt tỷ lệ 42,2%. Trong quá trình thực hiện, Chi cục Thống kê đã phân công các giám sát viên cấp quận bám sát địa bàn, kiểm tra, góp ý việc thu thập thông tin của điều tra viên.

Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024, các thông tin thu thập được sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số năm 2024; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Chi cục Thống kê Quận 8